

HUYỆN ỦY KIM ĐỘNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
BAN BIÊN TẬP

\*

Số: 4/2024

**BẢN TIN TỔNG HỢP**

(Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 4 năm 2024)

# TRONG SỐ NÀY

## I. ĐIỂM TIN

1. Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
2. Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động phong trào thi đua “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.
3. Tiến độ tổ chức đại hội MTTQVN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029.
4. Ra mắt mô hình điểm dân vận khéo “chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp”.
5. Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2024.
6. Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Chuyển hoá xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có ma túy.
7. Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024.
8. Xét xử lưu động 02 vụ án hình sự về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
9. Kết quả đăng ký thi đua của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2024.

## II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG.

## III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH.

## IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 04/2024.

## V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ cơ sở, ấn hành theo Đề án “*Xây dựng và phát hành bản tin tổng hợp phục vụ sinh hoạt chi bộ*” của Ban Thường vụ Huyện ủy.

**Trưởng Ban biên tập**

**TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG - ỦY VIÊN BTV HUYỆN ỦY**

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

## I. ĐIỂM TIN

### 1. Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Sáng ngày 22/3/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 23 để thảo luận, lấy ý kiến về nội dung Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025; Đề án sáp nhập xã Thọ Vinh và xã Phú Thịnh; Đề án sáp nhập xã Nhân La và xã Vũ Xá.

Theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025, huyện có 02 xã Nhân La, Thọ Vinh (*xã thuộc diện sắp xếp*) và 02 xã Vũ Xá, Phú Thịnh (*xã sắp xếp với xã thuộc diện sắp xếp*). Theo phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp:

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của hai xã Thọ Vinh (có diện tích tự nhiên là 3,47 km<sup>2</sup>, đạt 16,51% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 7.341 người, đạt 91,77% so với tiêu chuẩn) và xã Phú Thịnh (có diện tích tự nhiên là 4,82 km<sup>2</sup>, đạt 22,97% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 6.949 người, đạt 86,87% so với tiêu chuẩn) để hình thành xã mới trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Thọ Vinh và xã Phú Thịnh. Tên của ĐVHC sau sắp xếp là xã Phú Thọ. Trụ sở làm việc đặt tại xã Thọ Vinh.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Nhân La (có diện tích tự nhiên là 3,13 km<sup>2</sup> đạt 14,89% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.215 người, đạt 52,69% so với tiêu chuẩn) và xã Vũ Xá (có diện tích tự nhiên là 5,17 km<sup>2</sup>, đạt 24,64% so với tiêu chuẩn; quy

mô dân số là 5.788 người, đạt 72,34% so với tiêu chuẩn) để hình thành xã mới trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Nhân La và xã Vũ Xá. Tên của ĐVHC sau sắp xếp là xã Diên Hồng. Trụ sở làm việc đặt tại xã Vũ Xá.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, tham gia ý kiến đề công tác sắp xếp ĐVHC xã trên địa bàn huyện được tinh gọn, hiệu quả, theo đúng tinh thần chỉ đạo. Hầu hết các ý kiến đề nghị cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp ĐVHC để cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân ở các đơn vị thực hiện sắp xếp ĐVHC biết và đồng tình, ủng hộ.

Kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, lợi ích lâu dài. Đồng chí đề nghị các đồng chí Huyện ủy viên, thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các phòng, ngành liên quan bám sát nhiệm vụ được phân công, tích cực tham mưu, tập trung hoàn thành Đề án, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính nhằm góp phần thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước; phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng dư địa, không gian phát triển mới của các đơn vị hành chính sau sắp xếp. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

## **2. Lễ ra quân huấn luyện năm 2024, phát động phong trào thi đua “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”**

Sáng ngày 01/3/2024, UBND huyện tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động phong trào thi đua “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Năm 2023, lực lượng vũ trang huyện đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc kế hoạch huấn luyện chiến đấu, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất; hoàn thành tốt nội dung luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước khi bước vào huấn luyện; tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 08 xã và diễn tập quốc phòng an ninh các cơ quan đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tích cực tham gia và đạt thành tích cao trong các Hội thi, Hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức; thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu....

Tại buổi lễ, lãnh đạo, chỉ huy Ban CHQS huyện đã quán triệt và phổ biến nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024 của LLVT huyện và phát động đợt thi đua “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Đợt thi đua từ ngày 01/3 đến ngày 07/5/2024, trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới, các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và

những năm tiếp theo. Tập trung đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức và phương pháp huấn luyện cho các lực lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống...

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu LLVT huyện cần thường xuyên coi trọng công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức huấn luyện toàn diện các nội dung, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Sau lễ phát động, đại diện các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, thăm quan màn đồng diễn thể dục và võ thuật chiến đấu của LLVT, lực lượng dân quân tự vệ huyện và các mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện năm 2024.

### **3. Tiến độ tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Thực hiện Hướng dẫn số 34/HD-MTTQ-BTT ngày 08/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị số 34-CT/HU ngày 18/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Kim Động lần thứ XXIII, nhiệm kỳ

2024 - 2029. Tính đến ngày 29/3/2024, 11/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc tổ chức đại hội.

Quá trình triển khai, chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam xã, thị trấn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp các ban, ngành, đoàn thể các cấp, trên cơ sở các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ cấp trên. Đại biểu dự Đại hội đảm bảo về thành phần và cơ cấu, là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tôn giáo tại địa bàn.

Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đang tập trung hoàn thiện nội dung dự thảo văn kiện và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, dự kiến tổ chức vào quý III/2024.

#### **4. Ra mắt mô hình điểm dân vận khéo “chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp”**

Sáng ngày 06/3/2024, tại Hội trường UBND xã Phạm Ngũ Lão, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Phạm Ngũ Lão tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình điểm Dân vận khéo “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình Dân vận khéo “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp” ở các xã, thị trấn. Các nội dung hoạt động và tiêu chí xây dựng mô hình bao gồm: Đối với hoạt động của chính quyền bảo đảm công khai, dân chủ, hướng tới chính quyền điện tử; bảo đảm cơ sở vật chất, môi trường công sở văn minh, thân thiện; xây dựng hoạt

động của chính quyền theo hướng gần gũi, thân thiện. Đối với cán bộ, công chức xây dựng hình ảnh người đứng đầu chính quyền gương mẫu, thân thiện và có trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, nhân viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an cơ sở có trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm các khẩu ngữ “4 xin”, “4 luôn” và “5 không”, “5 biết”. Quá trình hoạt động mô hình sẽ tổ chức lấy phiếu khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thái Sơn nhấn mạnh để thực hiện tốt mô hình điểm Dân vận khéo “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp”, cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện nghiêm túc các bước tiến hành xây dựng mô hình, chú trọng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa và cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà; bố trí công chức làm việc tại bộ phận một cửa có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thái độ giao tiếp thân thiện, cởi mở, ứng xử chuẩn mực với người dân. Hiệu quả từ mô hình là cơ sở để huyện nhân rộng ra các địa phương thời gian tới.

### **5. Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2024**

Sáng 12/3/2024, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2024 cho 85 đảng viên của 41 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Trong chương trình đào tạo, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 18 chuyên đề về lý luận cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; các nội



dung cơ bản về triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và những vấn đề cơ bản về lịch sử, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; lồng ghép các chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện; nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông qua chương trình học tập nhằm chuẩn hóa và nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

#### **6. Triển khai thực hiện Đề án “Chuyển hoá xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có ma túy, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”**

Sáng ngày 15/3/2024, tại Nhà văn hóa huyện, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Chuyển hoá xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có ma túy, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện thí điểm chuyển hoá, xây dựng địa bàn huyện Kim Động không có ma túy”.

Đề án được triển khai nhằm mục đích nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Phấn đấu hết

năm 2024 có 11/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện không có ma túy, 100% cơ quan, đơn vị, trường học không có ma túy. Để thực hiện các mục tiêu của Đề án, UBND huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy; sự phối hợp giữa các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo tập trung rà soát, lập hồ sơ quản lý, theo dõi số đối tượng nghiện, nghi nghiện, sau cai nghiện, đưa đi kiểm tra, xác định tình trạng nghiện của các đối tượng để có phương án cai nghiện phù hợp...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung và nhiệm vụ trọng tâm của Đề án đảm bảo sự thống nhất, kịp thời, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng và lãnh đạo Công an tỉnh, đánh giá cao quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy của huyện, đồng thời gợi mở thêm một số giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án, thực hiện thí điểm chuyển hoá, xây dựng địa bàn huyện Kim Động không có ma túy”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh, đồng thời ghi nhận các ý kiến tham luận của đại diện các ngành, doanh nghiệp, địa phương để bổ sung hoàn thiện kế hoạch năm 2024. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, cần tập trung quan tâm lãnh

đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, thực hiện tốt các chính sách xã hội, phát huy hiệu quả mô hình 4+ về “quản lý, giáo dục, giúp đỡ số người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng”; tạo điều kiện hỗ trợ, cảm hóa, giúp đỡ người sau cai nghiện tại địa phương xóa bỏ mặc cảm, tìm việc làm, vay vốn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, không tái nghiện.

### **7. Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024**

Năm 2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tăng cường ứng dụng các phần mềm chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính công, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Năm 2024, huyện tiếp tục tập trung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước. Phần đầu 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số đầy đủ theo quy định bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định; 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 50% hồ sơ công việc tại cấp xã được lập hồ sơ điện tử và giải quyết trên môi trường mạng; tối thiểu 50% cuộc giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện qua môi trường mạng; tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về các nội dung cụ thể chuyển đổi số; tuyên truyền, hỗ trợ để

người dân hiểu và đăng ký giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính toàn trình. Nâng cấp Trang thông tin điện tử của huyện, đa dạng hóa các tin, bài phản ánh hoạt động của UBND huyện, đồng thời thực hiện tốt việc đăng tải các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin.

### **8. Xét xử lưu động 02 vụ án hình sự về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”**

Sáng ngày 01/3/2024, tại Hội trường UBND xã Đồng Thanh, Tòa án nhân dân huyện Kim Động mở phiên tòa xét xử lưu động 02 vụ án hình sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vụ thứ nhất, đối với bị cáo Đào Văn Tú, sinh năm 1974, cư trú tại Thôn Thanh Sầm, xã Đồng Thanh. Ngày 14/10/2023, tại thôn Đức Quang, xã Đức Hợp, bị cáo Tú đã có hành vi tàng trữ trái phép 0,156 gam ma túy, loại Heroine để sử dụng. Vụ thứ hai, đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Lập, sinh năm 1987, cư trú tại thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1980, cư trú tại khu 6, xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Vào ngày 11/11/2023, tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, bị cáo Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Hưng đã tàng trữ trái phép 0,385 gam ma túy, loại Methamphetamine để sử dụng.

Quá trình xét xử, các bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình theo truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện

Kim Động là đúng, không oan sai. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Văn Tú mức án 01 năm 09 tháng tù giam và hai bị cáo Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Văn Hưng mức án 02 năm tù giam.

Phiên tòa xét xử lưu động diễn ra thành công, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài địa bàn xã Đồng Thanh tham dự. Qua đó, thể hiện tính tôn nghiêm của pháp luật, góp phần tuyên truyền về tác hại của ma túy, tuyên truyền các quy định của pháp luật đến người dân một cách hiệu quả nhất.

### **9. Kết quả đăng ký thi đua của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2024**

Thực hiện Quyết định số 507-QĐ/HU ngày 02/08/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Ban hành Quy chế về công tác khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân làm công tác xây dựng Đảng; Quyết định số 603-QĐ/HU ngày 25/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế về công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân làm công tác xây dựng Đảng. Đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đã hoàn thành việc đăng ký thi đua năm 2024, cụ thể như sau:

**\* Đăng ký đề nghị ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ tổ chức cơ sở đảng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2020 - 2024): 01 chi bộ.**

**\* Đăng ký đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen**

- Đảng bộ huyện Kim Động.
- 01 chi bộ HTXSNNV 5 năm liên tục 2020 - 2024.
- 11 đảng viên HTXSNNV 5 năm liên tục 2020 - 2024.
- 03 tập thể và 05 cá nhân làm công tác xây dựng Đảng.

**\*Đăng ký đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tặng**

### **Giấy khen**

- 23 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy HTXSNNV.
- 43 đảng viên HTXSNNV 5 năm liên tục 2020 - 2024.
- 11 tập thể và 09 cá nhân làm công tác Dân vận.
- 05 tập thể và 05 cá nhân làm công tác Tuyên giáo;  
01 cá nhân làm công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị.
- 05 tập thể và 05 cá nhân làm công tác Kiểm tra Đảng.
- 07 cá nhân làm công tác Văn phòng cấp ủy.
- 05 cá nhân làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

## **II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG**

1. Kế hoạch số 141-KH/HU ngày 5/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hoạt động y tế cơ sở trong tình hình mới.

2. Kế hoạch số 144-KH/HU ngày 21/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2024.

3. Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 7/3/2024 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Chuyên hóa, xây dựng

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có ma túy, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện thí điểm chuyển hóa, xây dựng địa bàn huyện Kim Động không có ma túy”.

4. Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 14/3/2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã về chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023 - 2025.

5. Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 11/3/2024 của UBND huyện về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

6. Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 12/3/2024 của UBND huyện về tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Kim Động năm 2024.

### **III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH**

#### **GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH**

**“Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng**

-----

Nhằm hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân nắm vững, triển khai

hiệu quả công tác quan trọng này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách *Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc*.

Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về đại đoàn kết toàn dân tộc, vấn đề được xác định là đường lối chiến lược của Đảng ta, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ. Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

***Phần thứ nhất: Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc***

Gồm bài viết tổng quan và 4 bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các bài viết, bài phát biểu thể hiện tư duy chiến lược, nhất quán, xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư đối với nhiệm vụ phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò nòng cốt, hạt nhân đoàn kết, cùng các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức vận động, tập hợp, quy tụ đông đảo các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi



nhiệm vụ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

*Phần thứ hai: Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước*

Nhà xuất bản và các cơ quan phối hợp đã tuyển chọn 36 bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để in vào cuốn sách.

Qua đó, cho thấy sự quan tâm đặc biệt, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các tổ chức thành viên khác.

Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định: Nhân tố quyết định sức mạnh của dân tộc ta là tính cố kết cộng đồng, là “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, là tinh thần đại đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và mong muốn xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Để thực hiện nhiệm vụ đó, đồng chí Tổng Bí thư đề nghị yêu cầu phải quán triệt sâu sắc tư tưởng “dân là gốc”, lấy đó làm nền tảng cốt lõi cho mọi hoạt động, ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.

*Phân thứ ba: Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước*

Gồm 34 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các tầng lớp nhân dân, trong các chuyến thăm, làm việc tại cơ sở. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm đến các giới đồng bào, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài với tình cảm trân quý; đồng thời kêu gọi các giai tầng xã hội luôn luôn nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống “con Lạc, cháu Hồng”, lòng tự hào, tự tôn dân tộc để đóng góp công sức xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cuốn sách tuyển chọn 142 bức ảnh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các giới, các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong các chuyến thăm và làm việc tại các địa phương, cơ sở, đồng chí Tổng Bí thư luôn dành thời gian đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, gặp gỡ, lắng nghe nhân dân, thăm hỏi đồng bào các dân tộc; động viên các thương - bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, gặp gỡ, trò chuyện với các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng,...

“Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người”, quan điểm đó của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với tư duy nhất quán,

xuyên suốt của đồng chí về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc, những giải pháp nhằm phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần định hướng cho toàn Đảng và hệ thống chính trị, cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ngày càng văn minh, hạnh phúc.

Cuốn sách dày 747 trang, hàm chứa nhiều nội dung rất quan trọng cả về tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn, là "cẩm nang" cho cán bộ trong hệ thống Mặt trận, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhân dân nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn. Khi nghiên cứu chúng ta cần nắm vững 5 nội dung lớn mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, phân tích sâu sắc, đó là:

### **1. Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc, bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước**

Trong suốt chiều dài lịch sử, tinh thần đoàn kết đã trở thành giá trị văn hóa của dân tộc, là di sản tinh thần, được ông cha ta trao truyền lại cho muôn đời sau. Truyền thống đoàn kết luôn luôn được giữ gìn, bồi đắp và phát triển, đúc kết thành những bài học kinh nghiệm như: *"Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"*; hay *"Nhiều điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng"*; *"Bắc Nam là con một nhà/Là gà một mẹ, là hoa một cành/Nguyện cùng biển thẳm non xanh/Thương nhau nuôi chí đấu tranh cho bền"...*

Hung Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn chỉ ra căn nguyên sâu xa để ba lần chiến thắng quân Mông - Nguyên ở thế kỷ XIII là: “Vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức”. Đại đoàn kết toàn dân tộc từ truyền thống trở thành triết lý chính trị với quan điểm “Quốc dĩ dân vi bản”, tức là *nước phải lấy dân làm gốc* (Nguyễn Bình Khiêm). Triết lý đó là cội nguồn tạo thành sức mạnh giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, trường tồn trước những biến thiên của lịch sử, để “*Sơn hà thiên cổ điện kim âu*” (Non sông nghìn thuở vững âu vàng) như khẳng định của vua Trần Nhân Tông.

*Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại huy hoàng bậc nhất về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.* Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, là linh hồn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Người đã nhiều lần khẳng định: “*Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công*”... Người chỉ rõ: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” và khẳng định: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là *nền gốc* của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác. Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ”. Người căn dặn, đại đoàn kết toàn dân tộc

không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc.

## **2. Bước phát triển tư duy lý luận và sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết và xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc**

Kế thừa và phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta trong mọi giai đoạn cách mạng luôn luôn khẳng định: Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng; là cội nguồn sức mạnh, là giá trị cốt lõi và động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ.

Ngay sau khi đất nước thống nhất, tại Đại hội IV (tháng 12/1976), Đảng ta đã nhấn mạnh phải *“phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động”*.

Quan điểm này tiếp tục được Đại hội V của Đảng (tháng 3/1982) khẳng định: *“tăng cường hơn nữa khối đoàn kết các dân tộc”*.

Đến Đại hội VI - Đại hội mở đầu công cuộc đổi mới toàn diện đất nước (tháng 12/1986), Đảng đã có nhiều quan điểm, chủ trương đổi mới, trong đó có vấn đề đại đoàn kết toàn dân như: *“trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động”*.

Đại hội VII của Đảng (tháng 6/1991) đã thông qua *Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội*, trong đó nhấn mạnh hai bài học kinh nghiệm về đoàn kết dân tộc: *một là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; hai là, không*

ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Đến Đại hội VIII (tháng 6/1996), Đảng ta một lần nữa khẳng định vai trò của nhân dân: *“Chính những ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Cũng do nhân dân hưởng ứng đường lối đổi mới, dũng cảm phấn đấu, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách mà công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu hôm nay”*.

Đại hội IX của Đảng (tháng 4/2001) nhấn mạnh: *“Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo”*.

Đến Đại hội X (tháng 4/2006), Đảng ta chỉ rõ nhiệm vụ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa vấn đề phát huy sức mạnh toàn dân tộc là một trong bốn thành tố của chủ đề Đại hội, coi đó là *“nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”*.

Đến Đại hội XI (tháng 01/2011), Đảng ta khẳng định: *“Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”*. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: *“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân*

*dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.*

Đại hội XII (tháng 01/2016) nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn cách mạng hiện nay phải *“tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.*

Đại hội XIII của Đảng (tháng 01/2021) khẳng định tiếp tục *“phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân”.*

Như vậy, từ chỗ chỉ nói đoàn kết, phát triển lên thành đại đoàn kết toàn dân, rồi tiếp tục phát triển thành đại đoàn kết toàn dân tộc là những cột mốc đánh dấu sự đổi mới và phát triển quan trọng về tư duy nhận thức và lý luận đối với chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng ta, theo chiều hướng ngày càng mở rộng về cấp độ, từ thấp đến cao, từ hẹp đến rộng, từ còn những “xơ cứng” đến ngày càng cởi mở hơn.

### **3. Những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian qua**

- Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, mở rộng và phát huy; đồng thuận xã hội được nâng lên, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố và tăng cường; không chỉ đoàn kết ở trong nước mà còn mở rộng đoàn kết quốc tế, kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

- Tinh thần yêu nước, nghĩa đồng bào, truyền thống *“thương người như thể thương thân”* của dân tộc ta và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa được phát huy và

nâng lên tầm cao mới (được chứng minh bằng thực tiễn trong cuộc chiến đấu sinh tử phòng, chống dịch Covid-19; giúp đỡ nhau trong lúc thiên tai, bão lũ; đùm bọc, sẻ chia lúc Tết đến, xuân về như Tết đại đoàn kết, Tết sum vầy, Tết nhân ái, chuyến xe không đông, chợ không đông, xuân biên phòng ấm lòng dân bản... là những nghĩa cử cao đẹp, lay động lòng người).

- Các giai cấp, giai tầng trong xã hội (giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, doanh nhân, người cao tuổi, đồng bào các dân tộc, đồng bào tín đồ các tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài) phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, trách nhiệm công dân và đồng thuận xã hội ngày càng được nâng lên.

- Dân chủ xã hội ngày càng mở rộng, dân trí ngày càng cao. Dân chủ được thực hành ngày càng thực chất và rộng rãi hơn; thực hiện ngày càng hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

- Đoàn kết, thống nhất trong Đảng được giữ vững, tăng cường, làm nòng cốt lãnh đạo và là hạt nhân, cơ sở vững chắc để xây dựng đoàn kết của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục phát huy vai trò là nòng cốt chính trị trong tổ chức vận động, tập hợp, quy tụ các tầng lớp nhân dân; chung sức, đồng lòng cùng với Đảng, Nhà nước giải quyết hiệu quả những vấn đề mới,



vấn đề khó, phát sinh trong thực tiễn để đất nước ta ngày càng ổn định, phát triển nhanh và bền vững.

Khái quát lại, chúng ta có thể khẳng định rằng: Nhờ phát huy truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của nhân dân, góp phần để đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

#### **4. Xác định đúng đắn bối cảnh mới và những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc**

Trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường hơn so với dự báo; thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức. Cạnh tranh, mâu thuẫn, bất đồng, xung đột tại một số khu vực sẽ tác động đến cục diện quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Ở trong nước, bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, cũng xuất hiện nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ, như: Sự biến động về số lượng và mối quan hệ giữa các giai cấp, giai tầng xã hội; chênh lệch thu nhập giữa các vùng dân cư; tình trạng kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đông người kéo dài; cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ nhân quyền để phá hoại khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, phải lấy mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao làm điểm tương

đồng, để động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, tranh thủ mọi thời cơ, sự đóng góp của nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó là mục tiêu lớn nhất, có tính chất bao trùm.

### **5. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới**

Phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Tập trung vào 6 nhiệm vụ chủ yếu.

*Thứ nhất, giữ vững vai trò tiên phong, hạt nhân lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ mới.*

*Thứ hai, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm huy động mọi nguồn lực, phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sức sáng tạo của các giai tầng xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.*

(1) *Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh về số lượng và chất lượng; có bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện, sâu rộng.*

(2) *Phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của nông dân* trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

3) *Xây dựng đội ngũ trí thức - các nhà khoa học, văn nghệ sĩ* ngày càng lớn mạnh, xứng tầm là “nguyên khí quốc gia”, phát huy vai trò, trách nhiệm và năng lực của trí thức trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

(4) *Phát triển đội ngũ doanh nhân* lớn mạnh về số lượng và chất lượng, đóng góp tiên phong và tích cực vào xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.

(5) *Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ* về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng cống hiến vì Tổ quốc; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ.

(6) *Xây dựng người phụ nữ Việt Nam* thời đại mới, phát huy truyền thống trung hậu, đảm đang, tiềm năng, thể mạnh và tinh thần vươn lên của phụ nữ Việt Nam.

(7) *Động viên cựu chiến binh* phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp. Tăng cường vai trò của cựu chiến binh trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng.

(8) *Phát huy uy tín, kinh nghiệm của người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình.*

(9) *Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, phát huy nội lực giúp nhau vươn lên cùng phát triển. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao dân trí, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số. Kịp thời đấu tranh với những âm mưu, hành động chia rẽ khối đoàn kết giữa các dân tộc.*

(10) *Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm các tôn giáo hoạt động bình đẳng theo quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ được Nhà nước công nhận.*

(11) *Hỗ trợ để người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển kinh tế và đời sống, hòa nhập xã hội nước sở tại.*

**Thứ ba,** *tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng thật sự đại diện và bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.*

**Thứ tư,** *phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, động lực chủ yếu, là mục tiêu của đại đoàn kết toàn dân tộc trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.*

*Thứ năm, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.*

*Thứ sáu, xây dựng và triển khai Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì công việc chung (Với phương châm hành động là: Tận tụy để dân mến/ Trách nhiệm để dân thương/ Kỳ cương để dân trọng/ Năng động để dân được nhờ). (Hết)*

**Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy**

#### **IV. NHIỆM VỤ TRONG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 04/2024**

1. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị Quý II/2024 của địa phương, đơn vị. Quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên mới.

2. Chỉ đạo công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên người, đàn gia súc, gia cầm.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc triển khai các dự án giao thông, các dự án khu, cụm công nghiệp trọng điểm trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, trong đó tập trung tuyên truyền về chủ trương, kế hoạch của huyện tại các văn bản: Kế hoạch số 115-KH/HU ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực

hiện Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 24/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 2155- KL/HU ngày 22/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025; Đề án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện; Đề án sáp nhập xã Nhân La và xã Vũ Xá; Đề án sáp nhập xã Thọ Vinh và xã Phú Thịnh ... tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Tiếp tục lãnh đạo công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND của UBND tỉnh; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong các khu dân cư; các ngày lễ kỷ niệm trong tháng: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng như: Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) ... gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác tuần tra cảnh giới, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

## V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

*Chi bộ thôn Vĩnh Tiên - Đảng bộ xã Đồng Thanh huy động có hiệu quả các nguồn lực xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu*

Chi bộ Thôn Vĩnh Tiên - Đảng bộ xã Đồng Thanh phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Thôn Vĩnh Tiên, xã Đồng Thanh có tổng số 188 hộ với 712 khẩu chủ yếu là làm nông nghiệp, chi bộ thôn hiện có 12 đảng viên. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dựng nông thôn mới; căn cứ vào tình hình thực tiễn và bám sát 05 tiêu chí theo quy định của tỉnh Hưng Yên về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, Chi bộ đã tổ chức họp bàn, tập trung rà soát, đánh giá cụ thể thực trạng của thôn để đề ra những công việc cần triển khai; xem xét và cân nhắc tiêu chí nào dễ thì làm trước, tiêu chí khó làm sau; việc nào thuộc về hộ gia đình thì gia đình đảm nhiệm, việc nào thuộc tập thể thì phát động toàn dân và con em quê hương làm ăn ở xa cùng chung tay xây dựng. Chỉ đạo các đồng chí đảng viên, Ban công tác Mặt trận thôn và các đoàn thể

chú trọng công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên trong công tác tuyên truyền và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng thành viên.

Cùng với việc làm tốt công tác quản lý khu dân cư, xây dựng chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát triển văn hóa, gắn kết cộng đồng; chi bộ đặc biệt quan tâm và tập trung làm tốt công tác huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang môi trường, cảnh quan trong thôn. Từ năm 2020 - 2022, chi bộ lãnh đạo các ngành, đoàn thể tổ chức vận động nhân dân tham gia đóng góp trên 1.150 triệu đồng để thi công hơn 3km đường giao thông nội đồng bằng bê tông; vận động 10 hộ dọc tuyến đường trục chính của thôn hiến hơn 200m<sup>2</sup> đất ở và đóng góp hơn 200 triệu để thi công mở rộng đường từ 4m lên 5,5m; các ngã ba, ngã tư lên 7,5m và rãnh thoát nước tập trung; huy động 140 triệu đồng xây dựng nhà tập luyện thể thao diện tích 200m<sup>2</sup>. Năm 2023, vận động 20 hộ gia đình đóng góp xây dựng 175m công tiêu thoát nước sinh hoạt; cùng với Nhà thờ của giáo xứ Vĩnh Tiên đầu tư hơn 100 triệu đồng để xây tường và mở rộng đường giao thông trong xóm từ 2m lên 3m chiều dài hơn 200m phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Hội văn hóa quân dân và kỷ niệm 20 năm thôn Vĩnh Tiên đón nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa, thôn đã vận động người con quê hương và nhân dân đóng góp được trên 300 triệu đồng để tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa thôn, cải tạo đường điện thấp sáng, góp phần



làm cho đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Xác định mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân một cách thực chất nhất; người dân là chủ thể trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, ngoài việc tranh thủ nguồn lực từ sự hỗ trợ của cấp trên, chi bộ thôn Vĩnh Tiên - Đảng bộ xã Đồng Thanh đã và đang làm tốt công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực trong dân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Với những kết quả bước đầu mà chi bộ và nhân dân thôn Vĩnh Tiên đã đạt được trong quá trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu sẽ là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh cho chi bộ và nhân dân trong thôn, phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu.

**Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy**